

คำพอสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ

นำเสนอเมื่อ : 26 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณที่มาจาก [ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 18 ตุลาคม 2559](#)

จากหนังสือ "คำพอสอน" (หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสการจัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542) ยังมีพระราชดำรัส
และพระบรมราโชวาท ที่พอหลวงตรีเศียรได้นำมาเผยแพร่แก่ประชาชนที่รักของพระองค์ท่าน ซึ่งในวันนี้
ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ขอหยิบยกพระราชดำรัส คำสอน ที่เกี่ยวข้องกับ "การทำงาน"
มาใส่เกล้าใส่กระหม่อม และอยากจะเผยแพร่ให้กับทุกคนได้อ่าน

ความสัตย์สุจริตประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้

...ข้าพเจ้าขอฝากคติไว้เป็นเครื่องกำกับใจ มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญ
ซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความสัตย์สุจริตประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้
ก็ยอมอาศัยความสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี
หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี ขอให้หมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการคือ สุจริตต่อบ้านเมือง
สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป...

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 12 มิถุนายน 2497

ต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี

...ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใด ๆ
ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม
เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ
เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง
และเป็นธรรม ถ้าเรารวมกันทำเช่นนี้ให้จริงจัง ๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ
ก็จะช่วยคำนวณรวมไวมิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้พื้นดินดีขึ้นได้เป็นลำดับ...

พระราชดำรัส

พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 ธันวาคม 2513

การปฏิบัติงานให้ได้ผลดังปรารถนานั้น จำเป็นต้องมีหลักและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม

...ผู้ที่ตั้งใจเข้ามาศึกษาวิชาการชั้นสูง
ย่อมต้องปรารถนาจะใช้ความรู้ความสามารถที่อุตสาหะอบรมฝึกฝนมา
ปฏิบัติงานให้เป็นผลดีแก่ตัว แก่สังคมอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
การปฏิบัติงานให้ได้ผลดังปรารถนานั้น
จำเป็นต้องมีหลักและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม หลักสำคัญประการหนึ่ง คือ
การศึกษาสภาพความจริงของงาน ของบุคคล ของสังคม ภาวะแวดล้อมอื่น
ๆ ให้กระจ่างอย่างทั่วถึงอีกประการหนึ่ง
การลดความเครียดในหลักวิชาให้เบาบางลง กล่าวคือ
รู้จักพิจารณาใช้หลักวิชาตามความสำคัญและจำเป็น เพื่อมิให้กฎเกณฑ์ต่าง
ๆ ตามหลักวิชากลายเป็นสิ่งกีดขวางการปฏิบัติไป...

พระบรมราชาโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2516

การทำงานให้มีประสิทธิผล ต้องเข้าใจคำว่า "ความรับผิดชอบ"

...การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปโดยราบรื่นนั้น
จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างสูง
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน
สำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่า "ความรับผิดชอบ" ให้ถูกต้อง
ขอให้เข้าใจว่า "รับผิดชอบ" ไม่ใช่การรับโทษ หรือถูกลงโทษ "รับชอบ"
ไม่ใช่รับรางวัล หรือรับคำชมเชย การรู้จักรับผิดชอบ
หรือยอมรับรู้ว่าอะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น
มีประโยชน์ ทำให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเอง
ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริง
เป็นทางที่จะช่วยให้แก้ไขความผิดได้ และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแก้ไขใหม่
สวนการรู้จักชอบหรือรู้ว่าอะไรถูก อันใดแก่ถูกตามความมุ่งหมาย
ถูกตามหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น
มีประโยชน์ทำให้ทราบแจ่มแจ้งว่าจะทำให้งานสำเร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร
จักได้ถือปฏิบัติต่อไป นอกจากนั้น เมื่อเข้าใจความหมายของคำว่า
"รับผิดชอบ" ตามนี้ยั้งกล่าวแล้ว ผู้ที่เข้าใจซึ่งในความรับผิดชอบ
จะสำนึกตระหนักได้ทันทีว่า
ความรับผิดชอบคือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ จะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้
จึงใคร่ขอให้นักศึกษาและสังวรระวังในความรับผิดชอบให้มากที่สุด
ผู้ใดมีความรับผิดชอบ จะสามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามที่มุ่งหมายไว้ ได้อย่างแน่นอน...

พระบรมราชาโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2519

**ไม่ว่าจะทำงานด้านใด งานเล็ก งานใหญ่ ง่ายยาก
ถือว่างานทุกอย่างมีความสำคัญเท่าเทียมกัน**

...งานของชาตินั้นมีมากมายหลายด้าน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และจำเป็นจะต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาวิชามาปฏิบัติบริหารให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในทุก ๆ ด้าน ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัด ก็ขอเปรียบเทียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ มีเครื่องดีด สี ตี เป่า เป็นต้น และมีผู้ชำนาญในเครื่องดนตรีนั้น ๆ เป็นผู้ปฏิบัติให้กลมกลืนไพเราะ และถูกต้องตามจังหวะจะโคน จึงจะเป็นวงดนตรีที่สมบูรณ์ได้ เพราะฉะนั้น ผู้มีปัญญาความสามารถไม่ว่าจะทำงานใดด้านใด เป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ง่ายยาก จะต้องถือว่างานทุกอย่างมีความสำคัญเท่าเทียมกัน และต้องตั้งใจกระทำให้ดีที่สุด ด้วยความรับผิดชอบ และความอดสาหัสวิริยะโดยมุ่งถึงความสำเร็จของงานเป็นจุดหมายสำคัญ...

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2539

การทำงานทุกอย่างต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน

...การทำงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้ เหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมีความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในเกียรติ ในศักดิ์ศรีและความสามารถด้วยประการทั้งปวง...

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 4 กรกฎาคม 2540

ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ

...ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ
พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย
การพูดแล้วทำ คือ พูดจริงทำจริง
จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด
และสร้างเสริมความดี ความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและสวนรวม...

พระบรมราชาโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

ขอบพระคุณที่มาจาก [ไทยรัฐออนไลน์](#) วันที่ 18 ตุลาคม 2559